

บทคัดย่อ

พลทรัพย์ พงษ์พิเศษ : การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง : กรณีศึกษากองทุนหมู่บ้านหนองหินตั้ง หมู่ 12 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

อาจารย์ที่ปรึกษา : ศาสตราจารย์ ดร.นันทกร บุญเกิด, 58 หน้า

การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านหนองหินตั้งนั้น วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินศักยภาพและความเข้มแข็งในด้านต่างๆของหมู่บ้านหนองหินตั้ง ซึ่งการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ มีระเบียบวิธีวิจัย คือ การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา จากนั้นกำหนดประเด็นและตัวชี้วัดที่ต้องการแล้ววางแผนออกแบบและวางรูปแบบให้เหมาะสมกับปัญหา จากนั้นจึงเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป โดยใช้วิธีการดำเนินการประเมินโครงการ ดังนี้ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือชาวบ้านหนองหินตั้ง ซึ่งส่วนใหญ่ใช้วิธีสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งการเลือกตัวอย่างนั้นก็แตกต่างกันไปตามหัวข้อ(บร.)กำหนด โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลหลายวิธี เช่น สัมภาษณ์ ฯลฯ ศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมในแต่ละหัวข้อ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ บร.1-12 ซึ่งกำหนดให้ใช้เครื่องมือแตกต่างกันตามความเหมาะสม เพื่อผลประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลว่าการวิจัยครั้งนี้ มีผลไปในทางบวกหรือลบ ประสบความสำเร็จหรือไม่ เพื่อจะได้นำผลการวิเคราะห์ไปแก้ปัญหาต่อไป ผลการวิจัยพบว่า ชาวบ้านหมู่บ้านหนองหินตั้งมีการรวมพลังร่วมกันก่อตั้งและบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน ทำให้เศรษฐกิจภายในชุมชนดีขึ้นและมีการพัฒนาในหลายๆด้านตามมา แม้จะไม่มีการสร้างอาชีพใหม่เกิดขึ้น แต่สมาชิกผู้กู้เงินก็ได้ขยายงานเดิม ช่วยให้มีการสร้างงานเพิ่มขึ้น มีเงินสะสมภายในกองทุนหมู่บ้านไว้ใช้หมุนเวียนภายในหมู่บ้านในยามมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินอีกด้วย ส่วนหนึ่งที่ทำให้กองทุนหมู่บ้านหนองหินตั้งประสบความสำเร็จ คือชาวบ้านมีความประพฤติดี มีความสามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม ทัศนคติและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี ถึงแม้จะมีปัญหาในการดำเนินงานบ้าง ก็สามารถแก้ปัญหาาร่วมกันได้เป็นอย่างดี เพราะชาวบ้านทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเหนือสิ่งอื่นใด คือ การรักษาดำรงกองทุนหมู่บ้านของตนเองไว้ตราบนานชั่วลูกชั่วหลานนั่นเอง

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ

ปีการศึกษา 2544

ลายมือชื่อนักศึกษา คุณก้องเกียรติ อนุชฉิมข.

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

ลายมือชื่ออาจารย์ร่วมปรึกษา